

# เนปาล แอร์ไลน์สั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัส เอ320 ติดตั้งชาร์คเล็ทถึง 2 ลำ ประสิทธิภาพการทำงานอันโดดเด่นสำหรับปฏิบัติการในสนามบินซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่สูง

เนปาล แอร์ไลน์ คอร์ปอเรชั่น (NAC) สายการบินแห่งชาติของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ได้ทำการลงนามสั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัส เอ320 ติดตั้งชาร์คเล็ท อุปกรณ์ปลายปีกประหยัดเชื้อเพลิง จำนวน 2 ลำ หลังจากที่มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MoU) ไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา



เอ320 ได้รับการสั่งซื้อเนื่องมาจากมีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับการปฏิบัติงานในสนามบินบนพื้นที่สูง โดยสายการบินยังสามารถนำเครื่องบินไปให้บริการในเส้นทางบินต่างๆได้หลากหลายและการติดตั้งชาร์คเล็ทยังช่วยเพิ่มผลประกอบการและลดอัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิงถึงร้อยละ 4 ซึ่งเครื่องบินดังกล่าวจะกลายเป็นกำลังสำคัญของฝูงบินเนปาล แอร์ไลน์ คอร์ปอเรชั่นในอนาคตอย่างแน่นอน

มร.เมดาน คาร์เรล กรรมการผู้จัดการเนปาล แอร์ไลน์ คอร์ปอเรชั่น กล่าว “เนปาลเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลอุตสาหกรรมการบินถือเป็นประตูสู่โลกภายนอกและต้อนรับนักท่องเที่ยวซึ่งเราไม่อาจมองข้ามได้ เครื่องบิน เอ320 ติดตั้งชาร์คเล็ทลำใหม่จะช่วยให้เราสามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนและเสริมการเติบโตด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย”

“สำหรับประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลอย่างเนปาล เครื่องบินตระกูล เอ320 ที่มีความคล่องตัวและประสิทธิภาพในระดับสูงจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เจริญรุ่งเรือง นอกจากนั้นการติดตั้งชาร์คเล็ทยังช่วยลดอัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิงถึงร้อยละ 4 ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ให้บริการทุกราย” มร. จอห์น เลฮีย์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการลูกค้าสัมพันธ์แอร์บัส กล่าวพร้อมเสริม “เรายินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับเนปาล แอร์ไลน์มาเป็นลูกค้ารายล่าสุด”

ปัจจุบัน เนปาล แอร์ไลน์ให้บริการการเดินทางสู่ 4 จุดหมายปลายทางระหว่างประเทศและ 25 จุดหมายปลายทางใน

ประเทศซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของเทือกเขาหิมาลัย โดยเครื่องบิน เอ320 ลำใหม่ของสายการบินได้ทำการติดตั้งเทคโนโลยีนำร่องล้ำสุด (Required Navigation Performance (RNP) technology) เพื่อให้เครื่องบินสามารถบินได้อย่างแม่นยำตามเส้นทางที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในสนามบินบนพื้นที่สูงที่มีเทือกเขาล้อมรอบเป็นกำแพงทางธรรมชาติ เช่น ที่ตั้งสายการบินในกาฐมาณฑุ

เครื่องบินตระกูล เอ320 ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องบิน เอ318 เอ319 เอ320และเอ321 ได้รับการยอมรับในฐานะตระกูลเครื่องบินทางเดินเดี่ยวที่มีประสิทธิภาพที่สุด ปัจจุบันเครื่องบินตระกูล แอร์บัส เอ320 จำนวนเกือบ 9,500 ลำได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้ากว่า 380 รายทั่วโลกครองตำแหน่งตระกูลเครื่องบินเชิงพาณิชย์ที่ขายดีที่สุดในโลก